



## สำนักข่าวหัวเขียว ☆ ต่อจากหน้า 1 ขึ้นพุ่งกระชูดทะลุเพดาน

กรุงเทพ โพล ถามเจาะไปที่การทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีของ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” พบว่าคะแนนเต็ม 10 ประชาชนให้ความพึงพอใจ 7.43 คะแนน ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อน 0.38 คะแนน

คะแนนนิยมเฉพาะตัว “บิกตู” สูงกว่าคะแนนนิยมรัฐบาล

แสดงว่าผลงานของคณะรัฐมนตรี 34 คนต่ำกว่าผลงานของ พล.อ.ประยุทธ์ คนเดียว

นี่เป็นใบเสร็จยืนยันว่าการทำงานของรัฐมนตรีบางคน (หรือหลายคน) ยังไม่โดดเด่นเข้าตาประชาชน

“แม่ลูกจันทร์” โพลส์ไปที่คำถามถึงความรู้สึกประชาชนหลังจากได้สัมผัสบทบาทของนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ ครบ 3 เดือนเต็ม

ประชาชนเห็นว่าดีกว่าที่คาดไว้ 53.8 เปอร์เซ็นต์

พอๆกับที่คาดเอาไว้ 25.1 เปอร์เซ็นต์ แย่กว่าที่คาดไว้ 7.5 เปอร์เซ็นต์ คะแนนบวกมากกว่าคะแนนลบ 7 ช่วงตัว

ที่นี้ก็มาถึงคำถามสำคัญที่จะเป็นดัชนีชี้วัดอนาคตทางการเมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ โดยตรง

กรุงเทพ โพลถามว่าถ้าวันนี้ เป็นวันหยุดบัตร์เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคน ไทยต้องการเลือก พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯหรือไม่??

พบว่าประชาชน 75 เปอร์เซ็นต์ จะเลือก พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ เหมือนเดิม

แต่มีประชาชนอีก 12.6 เปอร์เซ็นต์ จะไม่เลือก พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้นำรัฐบาล เทียบกับผลสำรวจครั้งก่อน คะแนน ไม่เลือก พล.อ.ประยุทธ์ เพิ่มขึ้น 4.6 เปอร์เซ็นต์

คะแนนเลือก พล.อ.ประยุทธ์ ลดลง 5.5 เปอร์เซ็นต์

อิมม์... น่าคิดเหมือนกันนะ โยม “แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าผลสำรวจความเห็นประชาชนช่วง 3 เดือนยังไม่สามารถชี้วัดอนาคตการเมืองได้ชัดเจน ยังมีโอกาสที่คะแนนนิยม “บิกตู” จะพุ่งสูงขึ้นหลังผลงานรัฐบาลกลดออกมาเป็นรูปธรรม

แต่ก็มีโอกาสที่คะแนนนิยม “บิกตู” จะลดลงอีกถ้าหากรัฐบาลทำงานล่าช้า ไม่รวดเร็วทันใจ

ไม่สามารถทำให้สังคมไทยก้าวข้ามความขัดแย้งไปสู่ความปรองดองได้สำเร็จอย่างที่นายหน้ง โฆษณา

สรุปว่าการบริหารความพึงพอใจของสังคมไทยเป็นโจทย์ยากของทุกรัฐบาล แม้แต่รัฐบาล คสช. ที่มีอำนาจเบ็ด-

เสร็จในมือ...ยังหืดขึ้นคอ

อย่างไรก็ตาม “แม่ลูกจันทร์” มองว่าบุคลิกและบทบาทของ “พล.อ.ประยุทธ์” ในฐานะนายกรัฐมนตรี น่าจะถูก รสนิยมสังคมไทย

เพราะสังคมไทยชอบคนที่มีความเข้มแข็งเป็นผู้นำรัฐบาล

ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ คัดสินใจลงเลือกตั้ง เป็นนายกฯรอบ 2 ก็มีโอกาสดำเนินการสูงกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

เนื่องจากศึกเลือกตั้งครั้งใหม่จะไม่ดุเดือดถึงพริกถึงขิงอย่างที่ผ่านมา

เพราะบรรดานักเลือกตั้งระดับหัวแถวที่จะมีสิทธิขึ้นชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ต่างได้รับบาดเจ็บพิการทุพพลภาพกันระนาว

แถม “ดาวรุ่งพุ่งแรง” ที่จะป็นคลื่นลูกใหม่ก็โตไม่ทัน

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 3 ประการคือ...

1, ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และกระแสการเมืองในช่วงอีก 1 ปีครึ่งจากนี้ไป

2, ขึ้นอยู่กับกติกาการเลือกตั้งที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

3, ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์เอง

เส้นทางยังอีกไกล รอให้ผ่านปีแรกชะก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ยัง ไม่สายเกินพล.